



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ ๒ (เพิ่มเติม)
ครั้งที่ ๑๐

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้า
ปฏิบัติงานในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19) ระยะที่ ๒ (เพิ่มเติม) นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือก เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ ๒ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑๐
มารายงาน และเริ่มปฏิบัติราชการที่หน่วยงานต้นสังกัด ในวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ พร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ
และรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป เพื่อประกอบการรายงานตัว

อนึ่ง ถ้ามีกรณีใดๆอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นอันยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติราชการ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชนทร์ เหมือนชอบ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ ๒ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑๐

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พื้นที่ : กรุงเทพมหานคร

กลุ่มที่ ๔ ชุมชนหมู่บ้านเลิศบุล ๔ ชุมชนหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

(หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	วัน/เวลา/สถานที่รายงานตัว	หมายเหตุ
๑	นายสุพจน์ สงวนพวก	วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ชั้น ๗ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	
๒	นางอำไพ สุวรรณสินธุ์		